



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 48 ฉบับที่ 036 ประจำวันอังคารที่ 15 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2563

## สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มทักษะอาชีพ ของกลุ่มเกษตรกร ของหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 35 ชั้น 6 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายการบริการวิชาการ จัด “โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พัฒนาท้องถิ่น โดยศึกษาความต้องการองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสำรวจความต้องการกิจกรรมการประกอบอาชีพต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีการส่งเสริมการอบรมความรู้ตามความต้องการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เพิ่มทักษะอาชีพของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านหนองปลิง และบ้านผักสัง จังหวัดมหาสารคาม เกิดเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายการบริการวิชาการ เพื่อสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน



## คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการนำกระบวนการ PDCA มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากร จำนวน 14 คน และตัวแทนทุกชุมนุมของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 180 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา อาษาศรี รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ



## มรณ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูควานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และกองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับความรู้ เข้าใจความเสี่ยง และการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสภาวะการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดโครงการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ หงส์งาม อดีตผู้อำนวยการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิทร เรืองเชิงชุม อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนำเสนอสรุปผลจากการ Workshop จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 30 คน และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความเสี่ยง ระดับคณะ/สำนัก/ศูนย์ และกอง จำนวน 50 คน



## ขอเชิญเสนอชื่อเข้าคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดการดังนี้

### การรับสมัครการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครและยื่นเอกสาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หยอดเขตในการรับสมัคร

วันที่ 15 มกราคม 2564 เสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก

วันที่ 19 มกราคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก

### ประเภทศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

#### 1. ศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วยศิษย์เก่าดีเด่น 2 ด้าน ได้แก่

1.1) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม จำนวน 5 รางวัล

1.2) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสาขาวิชาชีพ จำนวน 5 รางวัล

#### 2. ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า จำนวน 95 รางวัล

รวมจำนวน 105 รางวัล สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

<https://drive.google.com/drive/folders/1Un9dYJkm8KX2GIWtZ5UKp6ksVWg2ymw?usp=sharing>

สอบถามโทร. 094-526-8824